



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๓๕๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้/เลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)/ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ทราบ)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบสรุปผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สํารวจจำนวนบุคลากรที่มีความบกพร่องที่ทำงานในมหาวิทยาลัยและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามมติได้ดำเนินการประชุมหารือ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการประชุม โดยสรุปคือ การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในข้อ ๔ กำหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด อัตรารัฐผู้ปฏิบัติงานที่มีใช้คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคนเศษของหนึ่งร้อยคน ถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน”

สำหรับมหาวิทยาลัย มีจำนวนผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑,๗๕๐ คน จะต้องมีจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน ๑๗ คน แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคนพิการที่ปฏิบัติงานจำนวน ๓ คน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบอัตรากำลังสำหรับคนพิการที่จะต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีก จำนวน ๑๔ คน

ประกอบกับปัจจุบันได้มีผู้พิการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาให้นักศึกษาพิการเพื่อเป็นสวัสดิการและสนับสนุนนักศึกษาพิการไว้แล้ว

เพื่อให้การจ้างงานของคนพิการเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ รับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาจิก)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ